

สูดปีติ2เจ้าฟ้าพระราชทานส.ค.ส.ให้คนไทย

นายกฯเปิดงาน ‘เมาไม่ขับ’ ที่หมอชิต

ตั้งถ้ำน้ำลอด อีสานหนัก

สูดปีติ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา-เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.ปีใหม่ 2563 แก่พวงชนชาวไทย “บิกตู” เปิดงาน “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” ที่หมอชิต อวยพรทุกคนเดินทางปลอดภัย ส่วนที่โคราชถนนเฉลิมพนาลัย “บุรีรัมย์-สระแก้ว” เปิดเส้นทางพิเศษลดข.ตั้งถ้ำน้ำลอดถนนสายรองลัดเดมาขับ

อ่านต่อหน้า 13

2เจ้าฟ้า

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.ปีใหม่ พุทธศักราช 2563 มีข้อความภาษาอังกฤษ ความว่า Season's Greetings And Best Wishes for A Very Happy New Year”

โอกาสเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya ได้เผยแพร่บัตรอวยพรปีใหม่ มีข้อความอวยพรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ว่า “Wishing you happiness and a new year filled with joy. Vous souhaite pleine de bonheur et une nouvelle annee pleine

de joie.”

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เปิดเผยว่า ในช่วงเย็นวันนี้จะไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งหมอชิต ไปพบปะกับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงผู้ขับรถยนต์สาธารณะ ขอให้ทุกคนมีสติ เดินทางด้วยความปลอดภัย ไม่ประมาท ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องทำงานหนัก ส่วนผู้ที่เดินทางทุกคนต้องรู้ตัวเอง อย่าสนุกสนานจนเกินขอบเขต โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่ขับซ้ำ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในเรื่องนี้ จึงขอให้ทุกคนร่วมกันทำถวาย และในปีหน้ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำ เชื่อว่าทุกอย่างจะทยอยดีขึ้น

ต่อมา นายกฯ เดินทางไปที่อาคารผู้โดยสารภาคกลาง ชั้น 1 สถานีขนส่งหมอชิต เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” และพบปะประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้าน ฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยได้ทักทายและเยี่ยมมธุต่างๆ ที่มาให้บริการประชาชน ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไม่ว่าจะสูญเสียก็คนก็รู้สึกเสียใจ หลายคนต้องเจ็บตาย พิการ จากคนเมาแล้วขับ และกฎหมายก็ไม่ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของทุกคนด้วย พร้อมย้ำ 3 ข้อ คือ รักตัวเอง รักครอบครัวที่รออยู่ที่บ้าน และรักคนอื่นที่ร่วมใช้รถใช้ถนน พร้อมย้ำว่าใครดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับ พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังแสดงความขอบคุณและเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้กลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย

จากนั้นดูการทดลองการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับซ้ำ บริเวณชานชาลา 1-3 โดยได้ตรวจวัดพนักงานขับรถของบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจากการทดสอบก็ผ่านเกณฑ์ จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทดลองเป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง นายกฯ กล่าวที่เล่นที่จริงว่า “ยังงี้ก็ชั่ว ชั่วว่าไม่เมาเหล้า หลายคนบอกผมเมา

หมัด ระวังเอะ ระวัง” จากนั้นนายกฯ ได้เป่า ผลปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ นายกฯ จึงได้กล่าวด้วยว่า “จริงๆ ผมว่าน่าจะดีกลับด้วยซ้ำไป เพราะไม่ได้ดื่มเหล้า”

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทดลองเครื่องป้องกันการหลับใน ซึ่งจะสั่นเมื่อผู้ขับหลับและสับพวง ก่อนที่จะขึ้นไปรถ บขส. เพื่อตรวจความพร้อม และเดินขึ้นมาบนชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสารเป็นชั้นพักคอยของผู้โดยสารเพื่อเดินทางต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้เดินทักทายพร้อมแจกชุดยาสำหรับเดินทาง รวมทั้งลูกอมให้แก่ผู้โดยสาร

นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า อีสานบ้านเขาตกก็เป็นคนอีสาน แต่ทำไมไม่ค่อยได้ ลืมเกือบหมดแล้ว แต่กินปลาเป็น กินข้าวเหนียว แล้วต้องจับหู ก่อนจะอวยพรขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย และมีความสุขตลอดไป พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสในช่วงเทศกาลปีใหม่ของให้รักประเทศชาติ รักประเทศไทย และระวังกระเป๋ายาให้ถูกมีจกซ์พจเมย

ทั้งนี้ช่วงหนึ่งระหว่างเดินมีประชาชนแสดงออกผ่านสีหน้าว่าไม่พอใจ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้ยื่นซองที่ระลึกให้ ซึ่งประชาชนรายนั้นรับซองพร้อมยกมือไหว้เมื่อนายกฯ ถามว่า “เมื่อนายกฯ ไซ้ไหม” จากนั้น นายกฯ กล่าวว่า “เบื้อไซ้ไหม โอเคไม่เป็นไร คุณเบื้อผมอย่างไร ผมก็เบื้อคุณไม่ได้ เพราะคุณเป็นคนไทย จำไว้ ไม่เป็นไรขอบคุณที่เบื้อ”

ในตอนท้าย นายกฯ กล่าวว่า ขอให้สื่อทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ และขอให้สื่อว่า นายกฯ รองนายกฯ และรัฐมนตรี ได้ฝากชีวิตไว้ด้วยกับทุกคนและขอให้คิดว่านายกฯ รองนายกฯ และรัฐมนตรีทั้งหมดนั่งรถไปด้วยก็แล้วกัน จะได้ระมัดระวังกัน ไม่อยากให้เกิดพทกฎหมายเพียงอย่างเดียว จิตใจก็ต้องการพร้อมยอมพลีในการดูแลคนอื่นด้วย จากนั้น

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6517

หน้า: 1(บน), 13

Col.Inch: 165.51 Ad Value: 291,297.60

PRValue (x3): 873,892.80

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สูดปิติ2เจ้าฟ้าพระราชทานส.ค.ส.ให้คนไทย



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.ปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่พลกนิกรชาวไทย

นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมประชุมพร้อมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและสั่งการตำรวจทั่วประเทศในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีพล.ต.อ.สุวัฒน์ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ประชาชน ในข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ทั้งนี้การกระจายช่วงเวลาเดินทาง จาก

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6517

หน้า: 1(บน), 13

Col.Inch: 165.51

Ad Value: 291,297.60

PRValue (x3): 873,892.80

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สู้คดี 2 เจ้าฟ้าพระราชทานส.ค.ส.ให้คนไทย

ปริมาณรถคาดการณ์ของกรมทางหลวง ควรวางแผนการเดินทางในวันที่ 27 ธันวาคม นี้ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางสู่ภาคเหนือ ถนนสายเอเชีย ขอแนะนำให้ออกเดินทางก่อนเวลา 06.00 น. หรือหลังเวลา 19.00 น. โดยใช้ทางเลี้ยวที่สามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ถนนสายเอเชีย ได้ คือบางปะอิน-บางปะหัน สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้เส้นทางบางปะอิน-บางปะหัน ควรเดินทางก่อนเวลา 07.00 น.หรือหลังเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ขณะที่การเดินทางสู่ภาคใต้ เส้นทางถนนเพชรเกษม ควรออกเดินทางก่อนเวลา 08.00 น.หรือช่วงเย็น ควรเป็นหลังเวลา 18.00 น. สำหรับประชาชนที่จะใช้ถนนพระราม 2 ควรออกเดินทางก่อนเวลา 07.00 น. หรือหลังเวลา 21.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุด

ส่วนการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพื่อท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคอีสาน โดยใช้ถนนพหลโยธิน ประชาชนควรออกเดินทางก่อนเวลา 06.00 น. หรือหลังเวลา 17.00-18.00 น. หรืออาจจะเป็นช่วงเวลา โดยเลือกเดินทางก่อนเวลา 09.00 น. หรือหลังจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากจำเป็นต้องใช้ถนนวงแหวนตะวันตก ทั้งนี้ควรออกเดินทางก่อนเวลา 07.00 น. หรือหลังเวลา 19.00 น.

นอกจากนี้ ประชาชนที่จะเดินทางไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้มีรถมากบางเส้นทาง โดยเฉพาะที่บริเวณถนนบายพาสนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา มีรถสะสมมากและชะลอตัวเป็นระยะ คาดว่า จะมีประชาชนบางส่วนลางานหยุดยาวเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ส่วนถนนสายหลักอื่นๆ รถยนต์สะสมหนาแน่นหลายจุด บนถนนมิตรภาพมีรถหนาแน่น 3 จุด บริเวณหน้าพาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว และบริเวณ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง ส่วนถนนสาย 304 มีรถหนาแน่น 2 จุด บริเวณแยกอวยชัย ต.ปึกธงชัยเหนือ อ.ปึกธงชัย และบริเวณ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา ก่อนถึงสามแยกสวนสัตว์นครราชสีมา ทั้งนี้ในช่วงค่ำมีประชาชนเดินทางกลับมากขึ้นส่งผลให้ถนนสายหลักในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีรถยนต์สะสมมาก

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันนี้(26ธ.ค.) ตำรวจเกือบ 80,000 นาย และภาคีเครือข่าย พร้อมปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่อย่างเต็มรูปแบบ โดยทางศูนย์ฯ จะติดตามสภาพการเดินทางอย่างใกล้ชิด และดำเนินการต่อเนื่องถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งจากการติดตามขณะนี้ยังไม่พบปัญหาในเส้นทางใด แต่จะเฝ้าระวังใกล้ชิดในเส้นทางที่มีอุบัติเหตุการจราจรติดขัด เช่น ช่วงถนนมิตรภาพ กลางดง รวมถึงในพื้นที่จังหวัดที่มีตัวเลขการสูญเสียสูง ทั้งนี้แม้จะเริ่มมีการเดินทางแล้ว และคาดว่าจะวันที่ 27 ธันวาคม จะมีการเดินทางมากขึ้น ซึ่งจะเน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงเส้นทางรอง เส้นทางเลี่ยง และเตรียมเปิดช่องทางพิเศษไว้แล้ว จึง

ขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางด้วย และปีนี้ได้สั่งการให้จัดพนักงานสอบสวนส่วนหน้า ประจำในเส้นทางหลัก กรณีที่หากเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุ ให้เข้าไปถ่ายรูป ถ่ายคลิปวิดีโอ พร้อมเร่งเคลียร์สถานการณ์แยกผู้กระทำผิดโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาการจราจร

ส่วนการตั้งด่านในช่วงปีใหม่จะเน้นถนนสายรองเพื่อบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ 10 ข้อหาหลัก และการตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพราะจากสถิติปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดมากถนนสายรอง รวมทั้งเพื่อไม่ให้กระทบจราจรบนสายหลักด้วย ส่วนมาตรการยึดรถจากผู้เมาแล้วขับ ได้ให้เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวน หากจำเป็นหรือเห็นว่รถนั้นจะเป็นหลักฐานในการกระทำความผิดก็ให้ดำเนินการยึดไว้ นอกจากนี้ในช่วงสิ้นปีหลายเส้นทางในกรุงเทพฯ อาจถูกใช้เป็นเส้นทางแข่งรถทางตำรวจจะเพิ่มการตั้งด่าน-จุดสกัด ทั้งเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง และป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ พร้อมยืนยันการข่าวยังไม่มียะไรน่าเป็นห่วง แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ตำรวจพร้อมดูแลความปลอดภัยการจัดงานปีใหม่ และสวมหมวกกันน็อกอย่างเต็มที่

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจราจรบนถนนสายหลักในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้มีรถ

มากบางเส้นทาง โดยเฉพาะที่บริเวณถนนบายพาสนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา มีรถสะสมมากและชะลอตัวเป็นระยะ คาดว่า จะมีประชาชนบางส่วนลางานหยุดยาวเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ส่วนถนนสายหลักอื่นๆ รถยนต์สะสมหนาแน่นหลายจุด บนถนนมิตรภาพมีรถหนาแน่น 3 จุด บริเวณหน้าพาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว และบริเวณ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง ส่วนถนนสาย 304 มีรถหนาแน่น 2 จุด บริเวณแยกอวยชัย ต.ปึกธงชัยเหนือ อ.ปึกธงชัย และบริเวณ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา ก่อนถึงสามแยกสวนสัตว์นครราชสีมา ทั้งนี้ในช่วงค่ำมีประชาชนเดินทางกลับมากขึ้นส่งผลให้ถนนสายหลักในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีรถยนต์สะสมมาก

และชะลอตัวหลายจุดโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเฝ้าระวังการจราจรให้คล่องตัว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.บุรีรัมย์ร่วมกับ จ.สระแก้ว ได้เปิดเส้นทางพิเศษ “ช่องเขาตากิว” เชื่อมต่อระหว่าง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ และ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อเป็นเส้นทางเลี่ยงและทางเลือกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางทั้งไปและกลับระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคอีสานตอนล่างตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อระบายรถไม่ให้เกิดปัญหาแออัดหรือติดขัดสะสม จากปกติประชาชนที่เดินทางมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-เดชอุดม ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มุ่งหน้าสู่หลายจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่าง เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี แต่ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันทุกปีจะมีรถสัญจรเป็นจำนวนมากทำให้จราจรแออัด และถนนอีกสายคือทางหลวงหมายเลข 348 ที่เป็นถนนสายรองไปยังภาคอีสานตอนล่างแต่ช่วงเทศกาลทุกปีก็จะมีรถสัญจรหนาแน่นไม่ต่างจากถนนสายหลัก โดยเฉพาะช่วงช่องเขาตากิว ที่เชื่อมต่อระหว่าง อ.โนนดินแดง กับ อ.ตาพระยา ซึ่งเป็นช่องทางที่แคบและทางลาดชัน ถึงแม้จะแค่ช่วงสั้นๆ ประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ก็ทำให้อุบัติเหตุหลายครั้งเกิดขึ้น และถ้าหากมีอุบัติเหตุก็จะยิ่งทำให้จราจรเป็นอัมพาตนานหลายชั่วโมง

พล.ต.ต.ชาญชัย พงศ์พิชิตกุล ผบ.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การเปิดเส้นทางเลี่ยงช่องเขาตากิว เพื่อเป็นทางเลือกอีกเส้นทาง ซึ่งจะเปิดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น ปกติจะไม่เปิดให้รถสัญจรผ่านเนื่องจากเป็นถนนสายความมั่นคงดีแต่ขาดความลาดชัน หากใครต้องการหลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงเทศกาลก็สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ก็จะมีป้ายแนะนำตลอดเส้นทางและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นระยะ นอกจากนี้ช่วงระหว่างเขาตะโกระยะทาง 3 กิโลเมตรซึ่งค่อนข้างแคบและลาดชันหากมีรถติดสะสมปริมาณมากก็จะเปิดให้รถวิ่งสลับขึ้นลงทางเดียวครั้งละประมาณ 30 นาทีเพื่อลดความแออัดและป้องกันอุบัติเหตุด้วย